

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ศ.ษ.) ในการประชุม ครั้งที่ 4/2566 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566					
1.1	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ศ.ษ.) ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565				<p>รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้</p> <p>หน้า 8 วาระ 3.1 แก้ไขเป็น “ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ...”</p> <p>หน้า 9 วาระ 4.1.1 ข้อ (1) แก้ไขจาก “แผน 1 แบบ ก 1 ... แผน 1 แบบ ก 2” เป็น “แผน 1* ... แผน 1**”</p> <p>หน้า 10 ข้อ 2) แก้ไขจาก “แผน 1 แบบ ก 2” เป็น “แผน 1**”</p> <p>หน้า 11 ข้อ 6 แก้ไขเป็น “6. ให้สแกนเอกสาร ...”</p> <p>หน้า 13 วาระ 4.1.5 วิชา 01209431 และ วิชา 01209448 แก้ไขคำว่า “บันดารางออก” เป็น “เหนือตารางออก”</p> <p>หน้า 14 วาระ 4.1.5 วิชา 01208222 ข้อ 3 แก้ไขเป็น “ให้ระบุวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนทั้ง 2 วิชาให้ครบถ้วน”</p> <p>หน้า 15 วาระที่ 4.16 บรรทัดสุดท้าย แก้ไขเป็น “... โดยให้หลักสูตรเสนอขอใช้รายวิชาร่วมแทนการขอเปิดรายวิชาใหม่ มอบเลขานุการดำเนินการต่อไป”</p> <p>วาระ 4.1.7 สมอ.08 บรรทัดสุดท้ายของหน้า เพิ่มคำว่า “และแก้ไขจาก “3.1 หลักสูตร (สหวิทยาการ)” เป็น ...”</p> <p>หน้า 18 วาระ 4.2.1 แก้ไขจาก “ผู้ช่วยเลขานุการ” เป็น “คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ”</p> <p>หน้า 20 เพิ่มเติมวาระ 5.2 ดังนี้</p> <p>5.2 คณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแนวทางการทำวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร. ลิลลี่ กาวิฑีระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะให้ตั้งคณะทำงานชุดย่อยเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการทำวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 เนื่องจากข้อมูลวิจัยสถาบันในปัจจุบัน ควรปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ฉบับใหม่ อาทิ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร ฯลฯ นั้น</p>

วาระ	เรื่อง	สิ่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
1.1 (ต่อ)					<p>ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการทำวิจัยสถาบันของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา 2) ประธานคณะกรรมการการศึกษา ประธานคณะทำงาน 3) รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์ คณะทำงาน 4) รองศาสตราจารย์ชชี แก้วสุรลิขิต คณะทำงาน 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ฐานุตตมวงศ์ คณะทำงาน 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภเดช สุจินพรัหม คณะทำงาน 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวนฤวิภา จันทศรี คณะทำงาน 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ วงษ์พานิชย์ คณะทำงาน 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ คณะทำงาน 10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ เอโกล คณะทำงาน 11) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา คณะทำงาน 12) หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา คณะทำงานและเลขานุการ 13) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 14) เจ้าหน้าที่สำนักบริหารการศึกษา คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ					
2.1	<p>ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 มีมติอนุมัติตามที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เสนอ ดังนี้</p> <p>1) การอนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 <p>2) การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะประมง จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 - คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้า สิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 - คณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.1 (ต่อ)	<p>3) การอนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร (จำนวน 18 หลักสูตร)</p> <p>- คณะเกษตร จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(5) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>- คณะประมง จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2562</p> <p>(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2562</p> <p>- คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2563</p> <p>(2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(5) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2565</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.2	<p>หนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0204.2/ว 2226 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง หลักการในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา</p> <p>ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศ กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 โดยในข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกฉบับที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ทั้งนี้ ไม่ว่าในระดับใด สาขาใด หรือสาขาวิชาใด มีผลให้มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต้องถูกยกเลิกไปด้วย ทั้งนี้ ในข้อ 8 กำหนดให้ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาอาจประกาศกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านอื่นเพิ่มเติม หรือกำหนดรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นทางวิชาการหรือวิชาชีพของ แต่ละสาขาหรือสาขาวิชา โดยประกาศเป็นมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาก็ได้</p> <p>คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ รายละเอียด และแนวทางในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ดังนี้</p> <p>(1) ต้องเป็นการดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ โดยให้ตระหนักถึงหลักเสรีภาพทางวิชาการตามมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562</p> <p>(2) ต้องรับฟังความเห็นของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนในสาขาหรือสาขาวิชาที่จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา รวมถึงรับฟังความเห็นของผู้เรียน คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกว้างขวาง</p> <p>(3) รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้กำหนดเฉพาะผลลัพธ์การเรียนรู้เท่านั้น</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.2 (ต่อ)	(4) เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดมาตรฐาน คุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาและให้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษา หรือ สถาบันอุดมศึกษาโดยความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ ในสาขาหรือสาขาวิชาโดยกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากผลลัพธ์การเรียนรู้ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะพิจารณา และประกาศกำหนดเฉพาะรายละเอียด ผลลัพธ์การเรียนรู้เท่านั้น				
2.3	<p>แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย รวมทั้งการพิจารณารับทราบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระบบ Checo การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร (สมอ. 08) ในกรณีเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ตามที่กำหนดใน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประกันคุณภาพหลักสูตร การบริหาร จัดการหลักสูตร ฯลฯ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ควรพิจารณากำหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบ หลักสูตร เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรได้ตลอดระยะเวลา 5 ปี หากเป็นไปได้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรมีอายุไม่เกิน 55 ปี เว้นแต่เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์สม่ำเสมอ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณีเกษียณอายุการทำงาน 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องตีพิมพ์ผลงานทาง วิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรฯ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการหลักสูตร 				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.3 (ต่อ)	<p>3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา หรือ การเปิดหลักสูตรใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์สม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่จัดการศึกษา มีผลงานตามช่วงระยะเวลาของรอบการปรับปรุง/เปิดหลักสูตรใหม่ กรณีผลงานใกล้หมดอายุ และคาดว่าไม่สามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการใหม่อย่างต่อเนื่องได้ ขอให้คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตพิจารณาปรับรายชื่อเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรแทน</p> <p>4. กรณีหลักสูตรเกิดเหตุสุดวิสัย อันเนื่องมาจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก หรือเสียชีวิต ส่งผลให้จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ หลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ โดยขอให้เสนอ สมอ. 08 แบบฟอร์ม อจ.มก. 1 (ระบุรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน) พร้อมแนบบรรณานุกรมแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน รวมถึงแผนภูมิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป</p>				ที่ประชุมรับทราบ
2.4	<p>หนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0204.3/ว755 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักการและแนวทางการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา</p> <p>ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เวียนแจ้งหลักการและแนวทางการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาและวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษาต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งหลักการและแนวทางการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม														
2.4 (ต่อ)	โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ดังกล่าวได้ที่ https://www.ops.go.th/th/ches-resolutions/meeting-important/item/7657-2022-10-20-09-16-36 และดาวน์โหลดคู่มือการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา ได้จากเว็บไซต์สำนักบริหารการการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/																		
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง																			
3.1	คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 1 วิชา คือ 01417362 การสร้างข้อมูลเชิงภาพและการคำนวณเชิงข้อมูล				มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป														
3.2	โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ลาออก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564				มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายนิกร ทองทิพย์</td> <td>นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม</td> <td>ลาออก</td> </tr> <tr> <td>2. นายภูมิพัฒน์ ทองอยู่</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. นายอนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>นางสาวจุฑาทาเทพ วัชรไชยคุปต์</td> <td>เพิ่มเติม</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นายนิกร ทองทิพย์	นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม	ลาออก	2. นายภูมิพัฒน์ ทองอยู่	คงเดิม		3. นายอนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี	คงเดิม			นางสาวจุฑาทาเทพ วัชรไชยคุปต์	เพิ่มเติม			
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																	
1. นายนิกร ทองทิพย์	นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม	ลาออก																	
2. นายภูมิพัฒน์ ทองอยู่	คงเดิม																		
3. นายอนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี	คงเดิม																		
	นางสาวจุฑาทาเทพ วัชรไชยคุปต์	เพิ่มเติม																	

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม															
3.2 (ต่อ)	2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564 <table border="1" data-bbox="248 395 920 619"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. นายนิกร ทองทิพย์</td> <td>นายภูมิพัฒน์ ทองอยู่</td> <td>ลาออก</td> </tr> <tr> <td>3. นายอนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>นางสาวจุฑาทาเทพ วัชรไชยคุปต์</td> <td>เพิ่มเติม</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม	คงเดิม		2. นายนิกร ทองทิพย์	นายภูมิพัฒน์ ทองอยู่	ลาออก	3. นายอนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี	คงเดิม			นางสาวจุฑาทาเทพ วัชรไชยคุปต์	เพิ่มเติม	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																		
1. นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม	คงเดิม																			
2. นายนิกร ทองทิพย์	นายภูมิพัฒน์ ทองอยู่	ลาออก																		
3. นายอนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี	คงเดิม																			
	นางสาวจุฑาทาเทพ วัชรไชยคุปต์	เพิ่มเติม																		
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา																				
4.1	การพิจารณาหลักสูตรและรายวิชา 4.1.1 รายงานคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร 1) คณะศึกษาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้ประกอบการ	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป															
	2) คณะวนศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป															
	3) คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป															
	4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป															

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
4.1 (ต่อ)	5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก)	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.2 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอใช้รายวิชาร่วม จำนวน 2 วิชา ดังนี้ (1) 01355108 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง (2) 03654112 สมุนไพรไทยให้คุณ	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ขอใช้รายวิชาร่วม จำนวน 1 วิชา คือ 01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอใช้รายวิชาร่วม จำนวน 1 วิชา คือ 01453103 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการใหม่	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ลาออก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระ	เรื่อง			ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
4.1 (ต่อ)	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	1. นายชินนทร์ ตรงจิตภักดี*	คงเดิม*					
	2. นายชินภัทร ทพิโยภาส	คงเดิม					
	3. นายไชยวัฒน์ กล้าพล*	คงเดิม*					
	4. นายนวทัศน์ ก้องสมุทร	คงเดิม					
	5. นายปวเรศ ชมเดช*	-	ลาออก				
	6. นายปองวิทย์ ศิริโพธิ์	คงเดิม					
	7. นางสาวพัชราภรณ์ บุญยวานิชกุล	คงเดิม					
	8. นายภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์*	คงเดิม*					
	9. นายมนต์ชัย สุระรัตน์ชัย	คงเดิม					
	10. นายเวชพงศ์ ชูติเดช*	คงเดิม*					
	11. นายศิริพงษ์ อติพันธ์	คงเดิม					
	12. นางสาวอารยา ศักดิ์บุรณาเพชร	คงเดิม					
	นายวิศว์ ศรีพาทกุล*	เพิ่มการเป็น อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและ อาจารย์ประจำ หลักสูตร					

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม																								
4.1 (ต่อ)	<p>2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ย้ายไปหลักสูตรอื่น เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="248 438 1037 1209"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายนวทัศน์ ก้องสมุทร*</td> <td>คงเดิม*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. นายพลิชฐ์ สืบสูงศักดิ์*</td> <td>คงเดิม*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. นายมนต์ชัย สุระรัตน์ชัย*</td> <td>คงเดิม*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. นายวิศว์ ศรีพวาทกุล*</td> <td>คงเดิม</td> <td>ยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ยังคงเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ</td> </tr> <tr> <td>5. นายศิริพงศ์ อติพันธ์</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. นางสาวอารยา ศักดิ์บุรณาเพชร*</td> <td>คงเดิม*</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>นางสาวศุภกษา ชัยเมธานันท์*</td> <td>เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นายนวทัศน์ ก้องสมุทร*	คงเดิม*		2. นายพลิชฐ์ สืบสูงศักดิ์*	คงเดิม*		3. นายมนต์ชัย สุระรัตน์ชัย*	คงเดิม*		4. นายวิศว์ ศรีพวาทกุล*	คงเดิม	ยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ยังคงเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ	5. นายศิริพงศ์ อติพันธ์	คงเดิม		6. นางสาวอารยา ศักดิ์บุรณาเพชร*	คงเดิม*			นางสาวศุภกษา ชัยเมธานันท์*	เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร	✓			<p>มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป</p>
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																											
1. นายนวทัศน์ ก้องสมุทร*	คงเดิม*																												
2. นายพลิชฐ์ สืบสูงศักดิ์*	คงเดิม*																												
3. นายมนต์ชัย สุระรัตน์ชัย*	คงเดิม*																												
4. นายวิศว์ ศรีพวาทกุล*	คงเดิม	ยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ยังคงเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ																											
5. นายศิริพงศ์ อติพันธ์	คงเดิม																												
6. นางสาวอารยา ศักดิ์บุรณาเพชร*	คงเดิม*																												
	นางสาวศุภกษา ชัยเมธานันท์*	เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร																											

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม																																																									
4.1 (ต่อ)	<p>3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ลาออก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="248 437 1016 1414"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. นายกาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย</td><td>คงเดิม</td><td></td></tr> <tr><td>2. นายคมสันต์ หงษ์สมบัติ</td><td>คงเดิม</td><td></td></tr> <tr><td>3. นายเชาวลิต มิตรสันติสุข</td><td>คงเดิม</td><td></td></tr> <tr><td>4. นายณัฐวุฒิ ชินธเนศ*</td><td>คงเดิม*</td><td></td></tr> <tr><td>5. นางสาวณัฐสุภา แดงนอย</td><td>คงเดิม</td><td></td></tr> <tr><td>6. นางณิชเบญญา จันทนจุลกะ ฤกษ์ทราย</td><td>คงเดิม</td><td></td></tr> <tr><td>7. นายดุลยพิเชษฐ ฤกษ์ปรีดาพงศ์</td><td>คงเดิม*</td><td>เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร</td></tr> <tr><td>8. นายดุสิต ธนเพทาย</td><td>คงเดิม</td><td></td></tr> <tr><td>9. นายเคนชัย วรเศวต</td><td>คงเดิม</td><td></td></tr> <tr><td>10. นายถิระภัทร จริยะนรวิซช</td><td>คงเดิม</td><td></td></tr> <tr><td>11. นายธนากร ฆองเดช*</td><td>คงเดิม*</td><td></td></tr> <tr><td>12. นายธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม</td><td>คงเดิม</td><td></td></tr> <tr><td>13. นายนิธิพัฒน์ ทิระฉวนิช</td><td>คงเดิม*</td><td>เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร</td></tr> <tr><td>14. นางสาวเนาวรัตน์ เทพหริรักษ์*</td><td>คงเดิม*</td><td></td></tr> <tr><td>15. นางสาวบุศรา พิริยะอนนท์*</td><td>-</td><td>ลาออก</td></tr> <tr><td>16. นางปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม</td><td>คงเดิม</td><td></td></tr> <tr><td>17. นายปัญญา เหลาอนันตธนา</td><td>คงเดิม</td><td>เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก อาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์</td></tr> <tr><td>18. นางสาวปานจิต ดำรงกุลกำจร</td><td>คงเดิม</td><td></td></tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นายกาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย	คงเดิม		2. นายคมสันต์ หงษ์สมบัติ	คงเดิม		3. นายเชาวลิต มิตรสันติสุข	คงเดิม		4. นายณัฐวุฒิ ชินธเนศ*	คงเดิม*		5. นางสาวณัฐสุภา แดงนอย	คงเดิม		6. นางณิชเบญญา จันทนจุลกะ ฤกษ์ทราย	คงเดิม		7. นายดุลยพิเชษฐ ฤกษ์ปรีดาพงศ์	คงเดิม*	เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	8. นายดุสิต ธนเพทาย	คงเดิม		9. นายเคนชัย วรเศวต	คงเดิม		10. นายถิระภัทร จริยะนรวิซช	คงเดิม		11. นายธนากร ฆองเดช*	คงเดิม*		12. นายธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม	คงเดิม		13. นายนิธิพัฒน์ ทิระฉวนิช	คงเดิม*	เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	14. นางสาวเนาวรัตน์ เทพหริรักษ์*	คงเดิม*		15. นางสาวบุศรา พิริยะอนนท์*	-	ลาออก	16. นางปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม	คงเดิม		17. นายปัญญา เหลาอนันตธนา	คงเดิม	เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก อาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์	18. นางสาวปานจิต ดำรงกุลกำจร	คงเดิม		✓			<p>มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป</p>
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																																																												
1. นายกาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย	คงเดิม																																																													
2. นายคมสันต์ หงษ์สมบัติ	คงเดิม																																																													
3. นายเชาวลิต มิตรสันติสุข	คงเดิม																																																													
4. นายณัฐวุฒิ ชินธเนศ*	คงเดิม*																																																													
5. นางสาวณัฐสุภา แดงนอย	คงเดิม																																																													
6. นางณิชเบญญา จันทนจุลกะ ฤกษ์ทราย	คงเดิม																																																													
7. นายดุลยพิเชษฐ ฤกษ์ปรีดาพงศ์	คงเดิม*	เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร																																																												
8. นายดุสิต ธนเพทาย	คงเดิม																																																													
9. นายเคนชัย วรเศวต	คงเดิม																																																													
10. นายถิระภัทร จริยะนรวิซช	คงเดิม																																																													
11. นายธนากร ฆองเดช*	คงเดิม*																																																													
12. นายธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม	คงเดิม																																																													
13. นายนิธิพัฒน์ ทิระฉวนิช	คงเดิม*	เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร																																																												
14. นางสาวเนาวรัตน์ เทพหริรักษ์*	คงเดิม*																																																													
15. นางสาวบุศรา พิริยะอนนท์*	-	ลาออก																																																												
16. นางปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม	คงเดิม																																																													
17. นายปัญญา เหลาอนันตธนา	คงเดิม	เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก อาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์																																																												
18. นางสาวปานจิต ดำรงกุลกำจร	คงเดิม																																																													

วาระ	เรื่อง			ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
3.1 (ต่อ)	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	19. นายพันศักดิ์ เทียนวิบูลย์	คงเดิม					
	20. นายพิสุทธิ์ รัตศักดิ์	คงเดิม					
	21. นายพีระยศ แสนโกชณ	คงเดิม					
	22. นายพูนลาภ ลามศรีจันทร์*	คงเดิม*					
	23. นายมงคล รักษาพัชรวงค์	คงเดิม					
	24. นายมิติ รุจามุรักษ์	คงเดิม					
	25. นายวิระ จงบุรี	คงเดิม					
	26. นายวรฐ คุหิรัญ	คงเดิม					
	27. นายวรต วัฒนพานิช	คงเดิม					
	28. นางสาววัชรี วีระเคนทร	คงเดิม					
	29. นายวิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร	คงเดิม	เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการ จากรองศาสตราจารย์ เป็น ศาสตราจารย์				
	30. นายวีระวุฒิ กนกรรณกร	คงเดิม					
	31. นายวุฒิพงศ อารีกุล	คงเดิม					
	32. นางศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์	คงเดิม					
	33. นายศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ	คงเดิม					
	34. นายศิวพล ศรีสนพันธุ์	คงเดิม					
	35. นางสาวสมหญิง ไทยนิมิต	คงเดิม					
	36. นายสัญญาชัย เดชานุภาพฤธา	คงเดิม					
37. นางสาวอัจฉรา พิเชฐจำเริญ	คงเดิม						
38. นางอุศนา ตันฑุลเวศม	คงเดิม						
39. นายเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล	คงเดิม						

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม																													
4.1 (ต่อ)	และขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นายธงชาติ เกิดผล เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป																													
	4.1.6 คณะวิทยาการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ลาออก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย</td> </tr> <tr> <td>1. นางสาวชลธิชา รุ่งศรี*</td> <td>คงเดิม*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. นางถิตรีศน์ พิมพ์ภรณ์*</td> <td>คงเดิม*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. นางสาวพิมพ์พรณ สุจารินพงศ์*</td> <td>คงเดิม*</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">แขนงวิชาการจัดการการโรงแรม</td> </tr> <tr> <td>4. นายจารุเจต ตั้งสุข*</td> <td>-</td> <td>ลาออก</td> </tr> <tr> <td>5. นางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์*</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. นายชยพจน์ สือนันต์*</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>นางสาวอรรธิกา พังงา*</td> <td>เพิ่มการเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตร</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย			1. นางสาวชลธิชา รุ่งศรี*	คงเดิม*		2. นางถิตรีศน์ พิมพ์ภรณ์*	คงเดิม*		3. นางสาวพิมพ์พรณ สุจารินพงศ์*	คงเดิม*		แขนงวิชาการจัดการการโรงแรม			4. นายจารุเจต ตั้งสุข*	-	ลาออก	5. นางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์*	คงเดิม		6. นายชยพจน์ สือนันต์*	คงเดิม			นางสาวอรรธิกา พังงา*	เพิ่มการเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตร			
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																																
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย																																		
1. นางสาวชลธิชา รุ่งศรี*	คงเดิม*																																	
2. นางถิตรีศน์ พิมพ์ภรณ์*	คงเดิม*																																	
3. นางสาวพิมพ์พรณ สุจารินพงศ์*	คงเดิม*																																	
แขนงวิชาการจัดการการโรงแรม																																		
4. นายจารุเจต ตั้งสุข*	-	ลาออก																																
5. นางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์*	คงเดิม																																	
6. นายชยพจน์ สือนันต์*	คงเดิม																																	
	นางสาวอรรธิกา พังงา*	เพิ่มการเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตร																																

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
4.1 (ต่อ)	4.1.7 คณะมนุษยศาสตร์ ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน ดังนี้ คือ 1) นางสาวตือนา คาซา 2) นายศิระวิสุทธิ์ กาวิละนันท์ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.8 คณะสังคมศาสตร์ ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นางสาวพรพรรณ เหมะพันธุ์ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.9 คณะเกษตร ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นางสาววุฒิดา รัตนพิไชย เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน ดังนี้ 1) นางสาวปาริชาติ พรหมโชติ 2) นางสาวรัชฎาวรรณ เงินกลิ่น เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน ดังนี้ 1) นางสาวเบญญา มะโนชัย 2) นายธานินทร์ คงศิลา เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นางอารยา อาจเจริญ เทียนหอม เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
4.1 (ต่อ)	6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 ดังนี้ 1) นายณัฐกร คุณเจริญ 2) นางสาววิภาวี ลีสุทธิพรชัย 3) นายวรชาติ วิศวะพัฒน์ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.10 คณะประมง ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2562 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นายสันติ พ่วงเจริญ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.11 โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน ดังนี้ 1) นายปราโมทย์ ชำนาญปิ่น 2) นางสาววชิรญาณ์ ธงอาสา เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.12 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 โดยขอแก้ไขการระบุวิชาเอก ดังนี้	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>หน้า</th> <th>ข้อมูลเดิม</th> <th>ข้อมูลที่ขอแก้ไข</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3. วิชาเอก ไม่มี</td> <td>3. วิชาเอก แขนงวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แขนงวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</td> </tr> </tbody> </table>	หน้า	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลที่ขอแก้ไข	1	3. วิชาเอก ไม่มี	3. วิชาเอก แขนงวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แขนงวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป				
หน้า	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลที่ขอแก้ไข													
1	3. วิชาเอก ไม่มี	3. วิชาเอก แขนงวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แขนงวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ													
4.2	<p>การแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร</p> <p>4.2.1 คณะอุตสาหกรรมบริการ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ</p> <table> <tbody> <tr> <td>1) นายจตุวิทย์ แก้วสุวรรณ</td> <td>ประธานคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2) นางสาวอวยพร ตั้งงชัย</td> <td>คณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>3) นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย</td> <td>คณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>4) นางสาวธิดา จันทาพูน</td> <td>คณะทำงานและเลขานุการ</td> </tr> <tr> <td>5) นางสาวสุนันทา รอดเสงี่ยม</td> <td>ผู้ช่วยเลขานุการ</td> </tr> </tbody> </table>	1) นายจตุวิทย์ แก้วสุวรรณ	ประธานคณะทำงาน	2) นางสาวอวยพร ตั้งงชัย	คณะทำงาน	3) นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย	คณะทำงาน	4) นางสาวธิดา จันทาพูน	คณะทำงานและเลขานุการ	5) นางสาวสุนันทา รอดเสงี่ยม	ผู้ช่วยเลขานุการ				รับทราบ
1) นายจตุวิทย์ แก้วสุวรรณ	ประธานคณะทำงาน														
2) นางสาวอวยพร ตั้งงชัย	คณะทำงาน														
3) นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย	คณะทำงาน														
4) นางสาวธิดา จันทาพูน	คณะทำงานและเลขานุการ														
5) นางสาวสุนันทา รอดเสงี่ยม	ผู้ช่วยเลขานุการ														
	<p>4.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์</p> <p>2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์</p> <table> <tbody> <tr> <td>1) นางสาวนฤธวิภา จันทศรี</td> <td>ประธานคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2) นางนวลวรรณ สุนทรภิช</td> <td>คณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>3) นายดุสิตพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์</td> <td>คณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>4) นางมันตา พันธุ์จิตต์</td> <td>คณะทำงานและเลขานุการ</td> </tr> <tr> <td>5) นางสาวยลวิวรร วิบุรณวงศ์</td> <td>คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ</td> </tr> </tbody> </table>	1) นางสาวนฤธวิภา จันทศรี	ประธานคณะทำงาน	2) นางนวลวรรณ สุนทรภิช	คณะทำงาน	3) นายดุสิตพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์	คณะทำงาน	4) นางมันตา พันธุ์จิตต์	คณะทำงานและเลขานุการ	5) นางสาวยลวิวรร วิบุรณวงศ์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ				รับทราบ
1) นางสาวนฤธวิภา จันทศรี	ประธานคณะทำงาน														
2) นางนวลวรรณ สุนทรภิช	คณะทำงาน														
3) นายดุสิตพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์	คณะทำงาน														
4) นางมันตา พันธุ์จิตต์	คณะทำงานและเลขานุการ														
5) นางสาวยลวิวรร วิบุรณวงศ์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ														
	<p>4.2.3 คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์</p> <table> <tbody> <tr> <td>1) นายสุรเชษฐ์ อรามรักษ์</td> <td>ประธานคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2) นางรัชณี โทธิแท้</td> <td>คณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>3) นางสาวราตรี วงศ์ปัญญา</td> <td>คณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>4) นางสาวนริสสา สียา</td> <td>คณะทำงานและเลขานุการ</td> </tr> </tbody> </table>	1) นายสุรเชษฐ์ อรามรักษ์	ประธานคณะทำงาน	2) นางรัชณี โทธิแท้	คณะทำงาน	3) นางสาวราตรี วงศ์ปัญญา	คณะทำงาน	4) นางสาวนริสสา สียา	คณะทำงานและเลขานุการ				รับทราบ		
1) นายสุรเชษฐ์ อรามรักษ์	ประธานคณะทำงาน														
2) นางรัชณี โทธิแท้	คณะทำงาน														
3) นางสาวราตรี วงศ์ปัญญา	คณะทำงาน														
4) นางสาวนริสสา สียา	คณะทำงานและเลขานุการ														

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
4.2	<p>4.2.4 คณะมนุษยศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี</p> <p>1) นางซุซรี แก้วสุรลิขิต ประธานคณะทำงาน 2) นางสาวอภิชา ชูติพงศ์พิสิฏฐ์ คณะทำงาน 3) นายจตุวิทย์ แก้วสุวรรณ คณะทำงาน 4) นางสาวพินท์สุดา ดีช่วย คณะทำงานและเลขานุการ 5) นายภาคิโนย ไทยธารา คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ</p>				รับทราบ